
Fundur 3. júní 2024 
Mættir: María, Anna, Kristín, Sigurveig, Elísa 
 
Mál á dagskrá: 
 
Spil og önnur afþreying fyrir skólann vegna farsímafrí: 
Ping pong , fótboltaspil - athuga hjá kennurum hvað væri gott að fá og Elísa 
sendir eftir tilboði á verslun. 
Anna hafði samband við Lovísu v. peninga fyrir unglingadeild - kom 
fyrirspurn um nýtingu fjármagns á nýtt svæði vegna breytinga. 
Spilastokkar, Yatzí, Uno, Skipbo, Mikado, Time´s up, ásamt boltum, frisbí, 
sippuböndum og krítum - Sigurveig keypti og afhenti skólanum. 
 
Klifurveggur - 600 klifur mætir 11. júní til að skoða og taka út svæðið. 
 
Bekkjarhittingar - ekki allir búnir að nýta styrkinn, kom beiðni um nýta styrk 
2.-3. bekk í annað og unglingadeildinni boðið að gera eitthvað með 
krökkunum.  
 
Anna Lilja leggur til að hætt verði að eyrnamerkja pening í bekkjarkvöld og 
ekki hafa aftur föndurkvöld. 
 
Ýmsar umræður áttu sér stað, m.a. að athuga styrki fyrir hluti sem vantar 
inn í skólann og afhverju er ekki boðið upp á Hreystival í skólanum? 
 
Fundi slitið kl. 21:30 
 


